

Số: 2669 /BHXH-TCKT
V/v xử lý kinh phí cấp trùng thẻ BHYT

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2014

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ Công văn số 8228/BTC-HCSN ngày 20/6/2014 của Bộ Tài chính về việc xử lý kinh phí cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước (KTNN), Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố (gọi chung là BHXH tỉnh) thực hiện như sau:

1. Về xử lý số kinh phí cấp trùng thẻ BHYT theo kết luận của KTNN

Kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước (NSNN) kinh phí cấp trùng thẻ BHYT của KTNN là số tiền cấp trùng thẻ BHYT cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác, cấp chậm, thu thừa... trong 3 năm 2010, 2011, 2012. Nếu BHXH các tỉnh thực hiện nộp NSNN toàn bộ số tiền này thì sẽ trùng với số tiền nộp NSNN do cấp trùng thẻ BHYT của 2 năm 2011, 2012 theo kết luận của Bộ Tài chính và Công văn số 549/BTC-HCSN ngày 13/01/2014 về việc xử lý đối với số kinh phí NSNN hỗ trợ do cấp trùng thẻ BHYT. Vì vậy, để đảm bảo việc thực hiện nộp NSNN không bị trùng lặp, BHXH Việt Nam đã kiến nghị KTNN tách riêng số liệu trùng thẻ BHYT theo từng năm, từng nhóm đối tượng. Yêu cầu BHXH tỉnh phối hợp với KTNN để tách riêng số liệu theo từng năm, từng nhóm đối tượng. Sau khi có số liệu chính thức của KTNN, BHXH Việt Nam sẽ cấp kinh phí từ quỹ dự phòng khám bệnh, chữa bệnh BHYT cho BHXH tỉnh hoàn trả NSNN theo hướng dẫn tại Công văn số 549/BTC-HCSN và Công văn số 893/BHXH-TCKT ngày 19/3/2014 của BHXH Việt Nam về việc hoàn trả NSNN số tiền đóng, hỗ trợ đóng BHYT do cấp trùng thẻ BHYT.

2. Về thực hiện nộp NSNN kinh phí cấp trùng thẻ BHYT năm 2011, 2012 theo kết luận của Bộ Tài chính

Ngày 19/3/2014, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 893/BHXH-TCKT hướng dẫn BHXH các tỉnh hoàn trả NSNN số tiền đóng, hỗ trợ đóng BHYT do cấp trùng thẻ BHYT theo kết luận của Bộ Tài chính và đã cấp đủ kinh phí theo kết luận của Bộ Tài chính để BHXH các tỉnh thực hiện hoàn trả ngân sách địa phương, đồng thời yêu cầu BHXH các tỉnh khẩn trương thực hiện, báo

cáo kết quả về BHXH Việt Nam trước ngày 31/3/2014. Đến nay, còn BHXH một số tỉnh chưa chuyển tiền nộp ngân sách địa phương kinh phí cấp trùng thẻ BHYT năm 2011, 2012. Yêu cầu BHXH tỉnh khẩn trương phối hợp với Sở Tài chính để làm thủ tục chuyển tiền nộp ngân sách địa phương theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 549/BTC-HCSN và Công văn số 893/BHXH-TCKT, không thực hiện bù trừ với số kinh phí ngân sách địa phương còn phải đóng, hỗ trợ đóng BHYT cho các năm tiếp theo.

Yêu cầu BHXH tỉnh thực hiện đúng các nội dung hướng dẫn tại công văn này, báo cáo kết quả thực hiện và phô tô chứng từ chuyển tiền nộp ngân sách địa phương gửi về BHXH Việt Nam để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính và KTNN. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về BHXH Việt Nam để nghiên cứu, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các Ban: BT, CSYT, ST;
- Lưu: VT, TCKT (04).

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



The image shows the official seal of the Vietnam Social Security (BHXH) organization. The seal is circular with the text 'BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM' around the perimeter. In the center, there is a five-pointed star and a gear. A handwritten signature in black ink is written over the seal. Below the seal, the name 'Nguyễn Đình Khương' is printed in bold black text.